

Số: /KH-STC

Hải Dương, ngày tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Sở Tài chính thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW; Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 543/CTr-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

I. Mục đích:

1. Quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các nhóm giải pháp của Chính phủ, của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhằm mục tiêu phát triển tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước; với cơ cấu kinh tế hợp lý, dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao; bộ mặt nông thôn thông minh, văn minh; đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ

vững; tăng cường liên kết, hợp tác trong vùng, với các vùng trong nước và nước ngoài.

Tầm nhìn đến năm 2025 phát triển tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, có quy mô kinh tế lớn, cơ cấu kinh tế phù hợp, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng Sông Hồng; đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

2. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu cao nhất đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Chương trình hành động số 543/CTr-UBND của UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án và dự án quan trọng; mở rộng hợp tác quốc tế; đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Sông Hồng với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia.

II. Yêu cầu và nội dung:

1. Phối hợp tham gia nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư nhằm khuyến khích tạo nguồn thu; tham mưu xây dựng tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương phù hợp cho các tỉnh, thành phố tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô, vùng Thủ đô và toàn vùng; tham gia với Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật NSNN theo hướng cho phép các địa phương được sử dụng ngân sách địa phương chủ động tham gia các hoạt động liên kết và đầu tư cho các dự án vùng, liên vùng; ngân sách cấp này được thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách cấp khác đối với các dự án vùng, liên vùng vì lợi ích chung của địa phương, vùng và cả nước.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa có chủ trương ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách trong trường hợp thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; ưu tiên phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án và dự án quan trọng cho các dự án vùng, liên vùng.

3. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, công bố, bãi bỏ, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, phấn đấu 95% trở lên thủ tục hành chính được trả trước, đúng hạn; tạo lập cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh sách tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, trong sạch, tận tụy, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

III. Nhiệm vụ cụ thể: *Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo phụ lục kế hoạch hành động đính kèm Kế hoạch hành động này.*

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình. Căn cứ Kế hoạch này và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo nội dung yêu cầu và thời gian quy định của từng nhiệm vụ cụ thể.

2. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi đơn vị mình được phân công, báo cáo Lãnh đạo Sở (gửi Phòng Quản lý Ngân sách) trước ngày 01/12 hàng năm. Phòng Quản lý Ngân sách tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở lập báo cáo gửi về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12 hàng năm.

3. Đề nghị Đảng ủy, các đoàn thể và toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính tăng cường giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở để triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả cao nhất./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&ĐT (để tổng hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
- Lưu: VT, QLNS.

Nguyễn Trọng Tuệ

